

VOIX DU PEUPLE HANOI SÔ NÂM XU

GIẤ BẢNG DONG PHAP... NGONAI QUOC...

TIENG-DÂN

La Voix du Peuple MỖI TUẦN XUẤT-BẢN HAI KỶ: THỨ TƯ VÀ THỨ BẢY

Không phải nói nhiều, cốt xem việc làm thế nào?

Cảm-tưởng đời với KỶ BẢO=CỰ DÂN=BIỂU

NĂM NAY

Từ Trung-kỳ có cơ-quan tư pháp và dân biểu, trên mười mấy năm nay, mỗi 3, 4 năm thì bảo cử lại một lần...

rõ chỗ lợi ích cho công chúng sau này là ở chỗ nào, nên các ngài mới đành thân ra mà gánh cái chức trách ấy...

ra sẽ tỏ (萬戶侯), sao cũng có chỗ kiến minh về thực tế cho tiền đồ quốc dân...

Nói rằng trong ngày bảo cử thì có kém về nghiêm trọng cần thận không được như mấy kỳ có quan Bảo-bộ đứng chủ trương...

2) Mấy ông nghị viên khóa trước mà khóa này trúng cử lại. Trên đời cái gì cũng vậy...

Đấy, phiên bảo cử dân biểu khóa này, có điều khiến cho công chúng sinh mỗi cảm xúc là thế...

CHUYÊN ĐỜI

Ở tó ra kỷ tên tất cũng có hồi sinh chuyện lối thời

Thường thu ng bài đống các báo, tác giả hay ký tên rất hay là cái biệt hiệu...

Vậy mà bài đăng báo trên, vô tình lại trùng với ba chữ ký tên là T. B. V. của ông Dân biểu Trần Bá Vinh...

Hội là bác Thủ sơn Thạch. Bác này thành thạo một vài bài đầu tiếng Dân, ưa đọc báo khác cũng có cái hiểu biết...

Trở lại trên công Hoàng-Vũ (Tôn) vào đời, tính có 50 000 người chữ đối với 1 triệu người bị đói...

XEM VĂN MÀ HIỂU LÂM ĐỀN THÈ Ầ?

Làm văn khó mà xem văn cũng khó. Làm văn không nên khinh suất mà xem văn cũng không nên khinh suất...

Vậy mà thế nào, viết thơ cho Bân báo trách sao có đăng bài ấy, công việc quan trọng, công việc thanh niên...

Vậy, ngày trước Hán học, chỉ có một đường làm quan, mà bây giờ cách lo lót cũng bị khinh rẻ...

TIẾC THẾ GUY!

HUỆ-KÝ VỚI NGÀ-XÔ-VIỆT

Từ bảo vệ cộng sản là hai chữ nghĩa không thể đồng chúng một trời, một đất...

Lên Nga? Nga có lý cũng không sai, vì ở một thời điểm, các nước đang tiến hành cho Nga xuất cảng hàng hóa...

VAN-VAN

Bên mưa đọc Chu-Dịch Dưới đèn đọc Dịch buổi đêm mưa, buồn biết mấy lòng tôi...

VÌ MỘT MẢNH GIẤY, PHAN-ĐĂNG-LƯU VÀ ĐẬU-HÀM BỊ TẮNG AN

Nghệ-an - Đợ trước T. Đ. Đợ đứng tin ông Phan-ĐĂNG-Lưu người Nghệ an bị vây ở Banmethuot...

Chuyện Mai

KHO CHUYÊN

Chiều hôm 19-9-33, một người ở Camau (Khuê Kỳ) đi tìm mìn không gặp được...

GIÁO - DỤC & Ý-dại-lợi

Cuối năm 1928, nhà nghĩa pha-xít diệt...

Theo quan niệm pha-xít thì nhà nước là trung tâm...

Nhiệm vụ chính trị và tư pháp của nhà nước là...

Những điều soi sáng đó thực hiện ra bằng cách...

Nhưng sau sự vụ này mong về cuộc sống...

Biết bao chiến bại như thế. Sách giáo khoa...

VIỆC TRONG NƯỚC

Viện Dân biểu sẽ họp Đón ngày 10 Octobre này viện...

Sự quản cấp ruộng không công bình Làng An-Nông (Phủ-Lộc) có ruộng...

Ruộng và bạc kỹ hương chức tư uêu, dân chỉ ăn mỗi người một sào...

NGHỀ AN

Lời than phiền của một người thân nhân chính trị phạm Kỳ tháng Mai 1931, Nguyễn-Đức-Quang...

Thế mà Nguyễn-Đức-Quang, tại không được hưởng cái án chung tử nạn...

ĐẠI NGUYỄN QUẢNG BÌNH

Vấn đề nút chai nước mắm Làng Bắc-Dương, tỉnh Thuận-hóa...

QUẢNG - NAM

Con đường cần đắp lại Tổng Trương lộc, huyện Quê-sơn...

Biết bao chiến bại như thế. Sách giáo khoa...

Biết bao chiến bại như thế. Sách giáo khoa...

QUẢNG-NGÀI

Không được vào lòng, toàn tử tử Người vợ ông Q. H. làm nghề...

THỪA-THIỆM

Câu chuyện lập trường Các làng An-mỹ, Đông-xuân. Bà. Bình...

Nhẹ hóa nặng Những em trẻ máy mặt bọc bùa, H cưới H mới...

THUỐC HO CHIẾN THANG

Thuốc ho chiến thắng Deng đã nổi lên như một cơn bão...

TẠI LAM SAO NGƯỜI TA GỌI LÀ SAVON 72 PHẦN DẦU

Có người viết thơ hỏi chúng tôi nghĩa chữ 72 phần dầu là trong Savon...

Sách tặng

Bản báo có nhận được quyền « Nhân Việt thành ngữ » của ông...

KHÍ TA KHÁT NƯỚC

Antélate pha với ít nước H là một vị giải khát rất tốt. Uống rất ngon...

Employés & Ecoliers Pensionnat de Famille 18 Rue Doudard de Lagrée Bè-nghy - HUÉ

CÓ-TÌNH-BỘ-THẬN

Phong trào cứu nước, bộ thanh niên tiến-tiến tiến cho các ban thanh niên...

NHÂN-TẠO-HUYẾT

Chuyên - trị: Tinh - thần - bao - tẩu. Bất huyết giảm suy...

PHO-XUAN HỌC HIỆU

94, đường Gia Hội (HUE) Bưu cục số 101. Tel: 111. MAM

BRILLANTINE VAN-HOAN Láng như gương Chắc như keo

HOÀNG- VIỆT, TÂN HINH-LỢT

Trường huấn luyện thanh niên... Giảng dạy các môn: Pháp lý, Văn học, Toán học...

NÈN QUÍ ĐỒNG TIỀN

Đánh gãy thép lấy hàng gấp, anh đứng luôn code Yên-Dc. số Đu-Dien...

HÓA ĐỜM CHỈ KHAI

(thủy-hoàn) Trị các chứng THAM-THIỆN-ĐƯỜNG 28 - 30 - 32 RUE FOU-TCHEOU HAIPHONG

NÈN CHỮ Y

Muốn dùng « Dầu chữ Thọ » cho khỏi ốm, trước khi mua xin nhìn kỹ cái tên cho giống như cái tên dưới này: DẦU CHỮ THỌ

HOTEL D'ANNAM (Quinton) Phòng ngủ sạch sẽ, ăn uống tinh khiết và rượu...

PHAN THANH KHUẨN Quảng-tý

H. Ch.

Rue Marechal Foch à VINH

TRỊ BÀ CHỨNG



SỮA NESTLÉ HIỆU CON CHIM

SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BỔ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp

Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ-sinh và các nhà thương binh...

ở Trung-Kỳ, Bắc-Kỳ và Cao-Mên đã từ lâu năm và cả năm 1933 nữa.

Con rắn độc!!

Phượng ngữ có câu: công rắn cắn gà nhà, số người đời khờ dại, đem sự độc ác làm hai đồng bào, làm tiền diệt quyền lợi của xã...

Chớ tin làm!

Không phải phép tiên! May có một người kia, khi trẻ không ăn rau đậu, chỉ ăn thịt cá...

THẺNG NHỎ 3 TUỔI

MẠNH MẸ LẠ THƯỜNG Em nhỏ Lê-vân-Phát năm nay được ba tuổi, mập mạp mạnh mẽ lắm...

CHỖ TIN LAM! Không phải phép tiên! May có một người kia, khi trẻ không ăn rau đậu...

L'HIVER S'APPROCHE chez MAGASIN BONMARCHÉ 115 Paul-Bert à HUE

Việc thế giới

Tổng thống Ben Martin đương là một kẻ cạo tóc trung. Việc ông Baseman được cử làm chủ trưởng Đại học Guad bị dân Flemand phản đối...

Đàn ông đàn bà yêu thương hay bị, khi cơn mưa, ruợu say với ham tình dục hoặc khi ăn no đi ngủ hay đi tìm ngay...

LUẬT-HÌNH HOÀNG-VIỆT

Điều thứ 14. - Người nào bị tội tỳ tri thời bị giải đi một chỗ mà hoặc phải ở đó, chờ lý quan Thượng-thống Bộ Tư-pháp xử...

PHÒNG - TÍCH Đòn ông đàn bà yêu thương hay bị, khi cơn mưa, ruợu say với ham tình dục...

Điều thứ 15. - Người nào bị tội phạt giam thời sẽ phải giam trong lao ở định. Người bị phạt làm một công việc mà trong chương trình các nhà lao ở định...

GIẢI-HUYẾT-ĐỘC P. D. Đ. CHUYÊN TRỊ: Đau xương, Nhức đầu, Tê bại, Mệt mỏi, Ghê chốc, Mày đay. Nhà bảo-chế PHAM-ĐOÀN-ĐIEM Tourane (Annam)

AI MUỐN BÉO MẠNH, MAU KHỎI CÁC BỆNH? AI MUỐN KHÔNG CỐ BỆNH LAO? TÔI và một nhóm tôi đang tìm kiếm...

Đường sữa "LE GOSSE" SỮA "LE GOSSE" rất tốt cho tất cả mọi người: có nhiều chất kem (Crème) rất tinh khiết.

VIÊN ĐÁ GIÁC DỤC MÔNG SQUA-GIÁ: TAI-THAM-SINH DỊCH-GIÁ: CÂN-QUAN SỐ 31

hai thầy trò nhau cùng kéo bộ, Bửu-Thuyền hỏi Tôn-Vô: Con không quen đi bộ, có mỗi chơn không? Thưa thầy, con đi thầy nhừa...

Trương Văn Sam. Dưới ngọn đèn xanh, bóng trắng dọi vào, trông thấy sắc mặt Trương có vẻ gầy ốm mà cảm đã chừa dần dần phần. Bửu-Thuyền nói: Chàng ra ra trường học, nay đi 1 năm, trong bụng cũng học cũng có làm cảnh đi đời.

